

Tên số: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường

Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG
VĂN
ĐẾN

Số: 13-1943-T.

Ngày: 16/12/2013.

Kính gửi Ban Quản lý Dạy học bổng Phạm Phú Mỹ!

Em tên là Nguyễn Nguyên Vũ, hiện đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Khoa Kinh tế, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Em cũng là sinh viên vinh dự được đến tòa nhà PVFCCo và nhận học bổng Phạm Phú Mỹ loại Khuyến khích vào ngày 10/12/2013 vừa qua.

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với Quý Công ty, bởi lẽ quỹ học bổng Phạm Phú Mỹ thật sự có ý nghĩa to lớn với em...

Cuộc sống mỗi người luôn tồn tại những khó khăn, thử thách. Gia đình em cũng vậy, và với 5 triệu đồng học bổng này em đã mua ít quà về cho gia đình, cả nhà em đều rất vui.

Còn lại, em dùng để mua đồ dùng học tập và trang trải học phí trong học kỳ, nhờ đó mà cả gia đình em bớt đi gánh nặng về tài chính.

Được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo với 7 anh chị em. Ngay từ nhỏ, em đã tự nhủ phải phấn đấu học tập thật giỏi. Và đây là lần đầu tiên em được nhận một học bổng cao quý như vậy. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một động lực to lớn, nhắc nhở em tiếp tục những bước đi

Vững chắc trên đường đời.

Trong nhiều năm qua, quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ đã giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh sinh viên Việt khó học giỏi. Tại lễ trao học bổng vừa qua, em đã tâm đắc thấy được sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh Đạo PVFCCo, vì sự phát triển và nâng cao tri thức cho đất nước. Điều này làm em thật sự cảm phục. Em tin rằng, các bạn sinh viên được nhận học bổng sẽ là những tâm gương tiêu biểu, cố gắng phấn đấu để xứng đáng với sự quan tâm ưu ái của Quý Công ty.

Với tất cả tình cảm chân thành, một lần nữa em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến PVFCCo. Em xin hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, cố gắng hơn nữa, và hi vọng sau này sẽ được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của PVFCCo.

Cuối thư, em xin kính chúc Tổng Công ty Phấn Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP luôn phát triển thịnh vượng và bền vững. Mời chúc mọi thành viên trong đại gia đình PVFCCo sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Kính chúc quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ càng ngày lớn mạnh, giúp đỡ được thật nhiều sinh viên trên khắp cả nước và mãi mãi là niềm tin, là động lực của mọi thế hệ sinh viên Việt Nam.

Xin cảm ơn và chào thân ái!

Tp.HCM ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Nguyễn

Nguyễn Nguyễn Vũ